

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 30.18 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 30.15-30.25 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.18 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 30.22 บาท แนวโน้มแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาคเทียบดอลลาร์ หลังเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามตลาดคาดการณ์ คาดกรอบวันนี้ 30.15-30.25 บาท

\* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าตามสกุลเงินภูมิภาคเทียบดอลลาร์ หลังในคืนที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด มีมติ 8 ต่อ 2 เสียง ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ลงมาที่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงเติบโตชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอันอ่อนแอ

\* ในครั้งนี้เฟดตัดความคิดที่จะปรับดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจออกเหลือเพียงการสังเกตการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งอาจเป็นการระงับการลดอัตราดอกเบี้ยนับจากนี้ไว้ที่ 3 ครั้ง

\* นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซัส และนายเริค โรเซนเกรน ประธานเฟดสาขาบอสตัน ลงมติคัดค้านการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยทั้งคู่ยืนยันว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดควรคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับก่อนหน้า

\* อย่างไรก็ตามมีมุมมองว่าเฟดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และยังมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้เปิดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไป หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯออกมาแย่กว่าที่ประเมินไว้

\* ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯปรับตัวลดลงกดดันค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าในระยะสั้น โดยบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปีปรับตัวลง 6.5 bps ลงมาที่ระดับ 1.77%

\* ปัจจัยที่ต้องติดตาม วันนี้ติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งคาดว่าจะไม่ปรับนโยบายการเงิน รวมทั้งพรั้งนี้ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือน ต.ค., ISM Manufacturing เดือน ต.ค.

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.32 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 97.64

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 470.31 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,700.20 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้เท่ากับ 30.227 บาท ต่อ 1

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้